

Yensao

Yến Sào Thượng Hạng: Sự Lựa Chọn Tinh Hoa Cho Sức Khỏe

👤 Difficulté Facile

🕒 Durée 12 mois

🏷️ Catégories Alimentation & Agriculture

💰 Coût 0 USD (\$)

Sommaire

Introduction

Étape 1 -

Commentaires

Introduction

Yến sào thượng hạng là một sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe, mang đến **tổ yến** với chất lượng cao nhất cùng hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Với ngoại hình hoàn thiện, kích thước đồng đều và đặc biệt là các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, yến sào thượng hạng không chỉ là món ăn bổ dưỡng mà còn là món quà quý giá để biếu tặng những người thân yêu.

Tim Hiểu Về Yến Sào Thượng Hạng

Yến sào thượng hạng, thường được gọi là tổ yến cao cấp, là sản phẩm yến sào được tuyển chọn từ những tổ yến thô tự nhiên. Quy trình chọn lọc nghiêm ngặt, qua đó chỉ có 1 trong 100 tổ được lựa chọn. Những tổ yến này được xử lý một cách cẩn thận, vẫn giữ nguyên hình dáng và chất lượng, trong khi tỷ lệ hao hụt dưới mức 10%.

Yến sào thượng hạng được chế biến một cách tinh tế, loại bỏ hoàn toàn lông và tạp chất, mà vẫn giữ lại giá trị dinh dưỡng tối ưu. Tổ yến khi thu hoạch phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ tuổi, kích thước và hình dáng, đảm bảo cung cấp hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất có thể.

Phân Loại Các Loại Tổ Yến Thượng Hạng

Tại Yến Việt Tinh Hoa, tổ yến thượng hạng được phân chia thành hai loại chính:

Yến Tổ Tinh Chế Nguyên Sợi:

Loại yến này đã trải qua mức độ chế biến cao, loại bỏ gần như 99% tạp chất. Tổ yến thô được ngâm nở và tách riêng các phần như chân yến, tai yến và lưng yến. Sau đó, các sợi yến này được đắp khuôn, tạo hình và sấy khô. Thành phẩm đạt được sẽ có màu trắng ngà, với các sợi yến to, dày và đặc trưng.

Yến Thượng Hạng Rút Lông Khô:

Khác với yến tinh chế, quá trình chế biến của yến rút lông khô yêu cầu sự tỉ mỉ hơn. Yến được làm mềm bằng cách phun ẩm, sau đó người thợ sẽ khéo léo loại bỏ từng lông và tạp chất mà không làm mất đi hình dáng ban đầu của tổ. Sản phẩm cuối cùng vẫn giữ được hình dạng khá nguyên vẹn, với chất lượng dinh dưỡng cao.

So Sánh Yến Tổ Tinh Chế và Yến Thượng Hạng Rút Lông

Dưới đây là bảng so sánh cơ bản giữa hai loại yến sào thượng hạng này:

Tiêu chí

Yến Tổ Tinh Chế Nguyên Sợi

Yến Thượng Hạng Rút Lông Khô

Thành phần

Tổ yến thô có nhiều lông, không đều

Tổ yến được tuyển chọn, tròn đẹp, ít lông

Cách chế biến

Ngâm rửa hoàn toàn, rồi nhặt lông

Xịt ẩm, làm mềm, loại bỏ lông tỉ mỉ

Thành phẩm

Hình dáng tròn, màu trắng đục

Hình dáng nguyên vẹn, màu trắng ngà ngà

Giá Trị Dinh Dưỡng Của Yến Sào Thượng Hạng

Yến sào thượng hạng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, như:

Protein: Giữ vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp tái tạo tế bào và mô.

Axit amin: Gồm 18 loại cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể.

Khoáng chất: Chứa đến 31 loại khoáng chất cần thiết, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tiêu thụ yến sào thượng hạng mang tới nhiều lợi ích như:

Hỗ trợ hệ hô hấp, giảm ho và phòng ngừa dị ứng.

Cải thiện hệ tiêu hóa, giúp tăng cường sự hấp thụ dinh dưỡng.

Tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Hỗ trợ sức khỏe mắt và làm chậm quá trình lão hóa.

Giá Thành Của Yến Sào Thượng Hạng

Yến sào thượng hạng thường có mức giá khá cao, và tùy thuộc vào từng loại yến và thương hiệu, giá có thể dao động từ 3,5 triệu đồng cho 100g, thậm chí có thể lên đến hơn 10 triệu đồng cho các sản phẩm cao cấp khác. Chất lượng và thương hiệu có mối liên hệ chặt chẽ; điều này đồng nghĩa với việc những sản phẩm từ thương hiệu uy tín sẽ có độ tin cậy cao hơn về chất lượng.

Lựa Chọn Thương Hiệu Uy Tín

Yến Việt Tinh Hoa là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối yến sào, nổi bật với quy trình sản xuất khép kín từ khâu thu hoạch đến chế biến. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo thông qua hệ thống kiểm tra nghiêm ngặt, nhằm mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn và giàu dinh dưỡng.

Cam kết chất lượng: Yến Việt Tinh Hoa cung cấp tổ yến nguyên chất được khai thác trực tiếp từ Nha Trang – Khánh Hòa.

Đảm bảo sản phẩm: Cam kết hoàn tiền gấp 10 lần nếu phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng.

Dễ dàng phân biệt: Tất cả sản phẩm đều có tem chống hàng giả, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Kết Luận

Yến sào thượng hạng không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng mà còn là món quà ý nghĩa cho sức khỏe của chúng ta. Với những lợi ích đặc biệt mà tổ yến mang lại, việc lựa chọn một thương hiệu uy tín, như Yến Việt Tinh Hoa, sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm. Còn chần chờ gì mà không tìm hiểu và tận hưởng sự khác biệt mà yến sào thượng hạng mang lại cho chính mình và những người thân yêu?

YẾN VIỆT TINH HOA - THƯƠNG PHẨM ĐẤT VIỆT

Đơn vị cung cấp Yến Tổ, Yến Chung số 1 tại Việt Nam. Với quy trình sản xuất khép kín, công nghệ hiện đại cho ra những sản phẩm chất lượng.

Văn phòng: Tầng 5, Tòa nhà 208 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Showroom: 100 Nguyễn Thái Bình, P.12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0325 72 63 68

Hãy liên hệ với Yến Việt Tinh Hoa để được tư vấn và nhận sự hỗ trợ nhiệt tình nhất nhé!

Matériaux

Outils

Étape 1 -
